

# ถ้าเขียนผิด...เขียนใหม่ได้

## ตอนที่ ๑ คำควบกล้ำ



ศศิธร มัดฮีโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมussu

สวัสดีค่ะ ผู้อ่าน TPA NEWS ที่เคารพรัก ช่วงนี้ได้มีโอกาสสอนภาษาไทย ชั้นกลาง-สูงให้นักเรียนชาวญี่ปุ่น และชาวเกาหลี กอปรกับได้สอนการบ้านลูก ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ทำให้ได้พบความจริง (อีกครั้ง) ว่า คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด สะกดผิด ส่วนใหญ่จะผิดที่ตัวควบกล้ำ ตัวสะกด ตัวการันต์ หรือคำที่ประ/ไม่ประวิสรรชนีย์ซึ่งเวลาพูดเราไม่ออกเสียงกันนะคะ อย่างว่าแต่เด็ก ๆ เลยคะ ผู้ใหญ่เองก็สับสนกันบ่อย เพราะพอเราไม่ออกเสียง ก็จะหลงลืมไปว่าใช้ตัวอักษรใดสะกดกันแน่ คำนี้ต้องเขียนสระอะหรือไม่ต้องเขียนกันนะ... สุนัขกับภาษาฉบับนี้ ผู้เขียนจึงรวบรวมคำที่มักเขียนผิดมาให้ผู้อ่านทุกท่านได้ทบทวนกันอีกครั้ง เวลาเขียนจะได้เขียนได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจค่ะ

### คำควบกล้ำ

ภาษาไทยมีคำควบกล้ำอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่ คำควบกล้ำแท้หรือคำควบแท้ คำควบกล้ำไม่แท้หรือคำควบไม่แท้

#### - คำควบกล้ำแท้ (คำควบแท้)

ลักษณะคำ คือ มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว โดยพยัญชนะต้นตัวที่ ๒ เป็น ร, ล, ว ประสมกับสระตัวเดียวกันกับพยัญชนะต้นตัวแรก เมื่ออ่านออกเสียง จะออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวควบพร้อมกันเช่นเกรงกลมกล่อม กวดแกว่ง ขรุขระ ขลัง ขวนขวาย ครอบครวั คลี่คลาย คว้น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พร้อมเพรียง ซึ่งเวลาพูดคุยกัน คนไทยมักจะไม่ค่อยออกเสียง ร และ ล ส่งผลให้เวลาเขียน มักจะจำไม่ได้ว่า คำนั้น ๆ เป็นคำควบกล้ำหรือไม่ หรือควบบด้วยตัวอักษรใดระหว่าง ร กับ ล

#### - คำควบกล้ำไม่แท้ (คำควบไม่แท้)

ลักษณะคำ คือ มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว โดยพยัญชนะต้นตัวที่ ๒ เป็นพยัญชนะ ร และประสมสระตัวเดียวกันกับพยัญชนะต้นตัวแรก แต่เวลาอ่านจะไม่ออกเสียงพยัญชนะ ร โดยจะอ่านเป็นเสียงอื่นแทน ได้แก่ คำควบไม่แท้ที่มี ช, ศ, ส, เป็นพยัญชนะต้นตัวหน้า “ร” จะไม่อ่านออกเสียง ให้อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้าเท่านั้น เช่น จริง อ่านว่า จิง, ไซร์ อ่านว่า ไซ้, เศร้า อ่านว่า เส้า, สร้าง อ่านว่า ส้าง

ส่วนคำควบไม่แท้ที่มี ท เป็นพยัญชนะต้นตัวหน้า ร เป็นตัวที่สอง ให้อ่านออกเสียง ทร เป็นเสียง ช แทน เช่น ทรง อ่านว่า ชง, ทราย อ่านว่า ชาย, ทรัพย์ อ่านว่า ชับ, พุทรา อ่านว่า พุด-ชา, นนทรี อ่านว่า นน-ชี



คำที่มักเขียนผิด มีดังนี้

- ✗ กระตันหัน      ✓ กระตันหัน    ว. ทันที่ทันใด, ปัจจุบันหันด่วน, จวนแจ
- ✗ กระทัดรัด      ✓ กระทัดรัด    ว. สมทรง, สมส่วน, เหมาะเจาะ.
- ✗ กระพริบ          ✓ กระพริบ      [-พริบ] ก. ปิดและเปิดหน้าต่างโดยเร็ว, โดย  
 ปรียายหมายถึง อาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ไฟกะพริบ
- ✗ กระหรี            ✓ กระหรี        (๑) น. แยกกะทิตชนิดหนึ่ง น้ำแกงข้น ใช้น้ำ  
 หรือไก่เป็นต้นขึ้นโต ๆ ปรุงด้วยเครื่องแกง  
 กระหรี (ทมิฬ kari ว่า น้ำขุ่น, ซอส) (๒) น. เรียก  
 เครื่องแกงกะทิตซึ่งประกอบด้วยขมิ้นและ  
 เครื่องเทศอื่น ๆ บดเป็นผงว่า ผงกะหรี. (ทมิฬ  
 kari ว่า น้ำขุ่น, ซอส)
- ✗ กระเพรา, กระเพา    ✓ กระเพรา    [-เพรา] น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด *Ocimum  
 tenuiflorum* L. ในวงศ์ Labiatae กลิ่นฉุน ใช้  
 ปรุงอาหาร พันธุ์ที่กิ่งและก้านใบสีเขียวอม  
 แดงเรียก กระเพราแดง ใช้น้ำยาได้
- ✗ กระพง            ✓ กระพง        น. ชื่อปลาหลายชนิดในหลายวงศ์ที่มีก้าน  
 ครีบเป็นกระดูกแข็ง ขนาดยาวได้ถึง ๒ เมตร  
 ลำตัวหนา แบนข้างเล็กน้อย หัวโต  
 ลาดลงมาจากด้านหลัง ตาคอนข้างโต ปาก  
 กว้าง เช่น กระพงแดง (*Lutjanus malabaricus  
 Schneider*) ในวงศ์ Lutjanidae, กระพงขาว  
 [ *Lates calcarifer* (Bloch)] ในวงศ์  
 Centropomidae, กระพงลาย [ *Datnioides  
 quadrifasciatus* (Sevastianov)] ในวงศ์  
 Lobotidae.
- ✗ กระทะ            ✓ กระทะ        น. ภาชนะสำหรับใช้ผัดหรือทอดเป็นต้น มี  
 รูปร่างต่าง ๆ ตามปรกติมีก้นลึก ปากผาย  
 ต่อมาอนุโลมเรียกภาชนะที่ใช้ในลักษณะ  
 เช่นนั้นแม้มีก้นตื้นหรือแบน ทั้งชนิดที่มีขอบ  
 และไม่มีขอบว่า กระทะ เช่น กระทะขนมเบื้อง  
 กระทะโรตี่

• **คั่ง, ครั่ง, คลั่ง** ทั้ง ๓ คำนี้ล้วนมีความหมาย และเป็นความหมายที่ต่างกัน โดยสิ้นเชิง ดังนี้

**คั่ง** ก. ออกัน, ประดังกัน

**ครั่ง** [ครั่ง] น. ชื่อเพลี้ยหอยชนิด

*Kerria lacca* (Kerr) ในวงศ์ Kerriidae เพศเมียไม่มีปีก ขณะเป็นตัวอ่อนระยะแรก มีขา และหนวด เคลื่อนไหวได้ เมื่อลอกคราบเวลาต่อมาจะไม่มีขา เกาะอยู่กับที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ เช่น จามจุรี และผลิตสารซึ่งเรียกว่า ชีครั่ง นำไปใช้ทำประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น เชลแล็ก สีย้อมผ้า

**คลั่ง** (๑) [คลั่ง] ก. แสดงอาการ

ผิดปรกติอย่างคนบ้า, เสียสติ

(๒) ก. โดยปรียายหมายความ

หลงใหลในบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น คลั่งดารา, หมกมุ่นอยู่กับงานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น คลั่งอำนาจ, คลั่งเล่นกล้วยไม้, คลั่งไคล้ ก็ว่า

• **เกร็ด, เกล็ด** ๒ คำนี้ก็มี

ความหมายต่างกัน คือ

**เกร็ด** [เกร็ด] น. ส่วนย่อยหรือส่วน

เบ็ดเตล็ด ซึ่งเป็นเรื่องสนุกหรือน่าสนใจที่เล่าหรือเขียนถึงเหตุการณ์สั้น ๆ ตอนใดตอนหนึ่งในชีวประวัติบุคคลสำคัญ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริง เช่น เกร็ดพงศาวดาร, เรื่องที่เขียนเล่าถึงบรรยากาศที่น่าสนใจหรือสนุกขบขันในที่ประชุมก่อนที่จะมีผลสรุปออกมา

**เกล็ด** น. ส่วนที่เป็นแผ่น ๆ ซ้อน

เหลื่อมกันห่อหุ้มตัวปลา และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด, สิ่งที่แข็งตัวเป็นแผ่นบาง ๆ คล้ายเกล็ดปลา เช่น เกล็ดพิมเสน น้ำตาลขึ้นเกล็ด, โดยปรียายหมายความถึงสิ่งที่มี

# “ คำที่ผิดพลาดมากจะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วย “กะ” แต่เรากลับเขียนเป็นคำควบกล้ำ คือ ใส ร เข้าไป ”

ลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น บานเกล็ด ฝาเกล็ด เกล็ดเลือด

จะเห็นได้ว่า คำที่ผิดพลาดมากจะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วย “กะ” แต่เรากลับเขียนเป็นคำควบกล้ำ คือ ใส ร เข้าไป ขอสรุปอีกครั้งให้เข้าใจง่าย คำที่เขียนถูกต้อง มีดังนี้

**กะทันหัน:** ยกเลิกนัดกะทันหัน,  
**กะทัดรัด:** ขนาดกะทัดรัด, **กะพริบ:** กะพริบตา ไฟกะพริบ, **กะหรี:** ข้าวราดแกงกะหรี ปูผัดผงกะหรี, **กะเพรา:** กะเพราไก่ ไบกะเพรา, **กะพง:** ปลากระพง, **กระทะ:** หมูกระทะ ออส่วนกระทะร้อน, **คั้ง:** คั้งค้าง คั้งแค้น คับคั้ง อุ่นหนาฝาคั้ง, **ครั่ง:** ตราประทับครั้ง ย้อมสีผ้าด้วยครั่ง, **คลัง:** คลังโคลี คลังรัก, **เกร็ด:** เกร็ดพงศาวดาร เกร็ดความรู้, **เกล็ด:** เกล็ดปลา เกล็ดเลือด บานเกล็ด

สรุปว่า คำที่มักเขียนผิดส่วนใหญ่เป็นคำควบแท้นะคะ ผิดเพราะจำไม่ได้ว่าพยัญชนะควบหรือพยัญชนะตัวที่ ๒ นั้นเป็น ร หรือ ล หรือไม่มีทั้ง ร และ ล คือ ไม่ใช่คำควบกล้ำกันแน่ เนื่องจากเราไม่พูดออกเสียงพยัญชนะตัวที่ ๒ กันนั่นเองคะ ส่วนคำควบไม่แท้ ไม่ค่อยเจอคำที่เขียนผิดบ่อย อาจเป็นเพราะเราระวัง หมั่นฝึกอ่านฝึกเขียน ฝึกจดจำกันตั้งแต่แรก จึงมีความแม่นยำมากกว่าคะ

## ที่มาข้อมูล

-ไทยรัฐออนไลน์ รู้จัก “คำควบกล้ำ” ในภาษาไทย พร้อมวิธีสังเกต คำควบแท้-ไม่แท้ <https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2234909>

-สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ <https://dictionary.orst.go.th/>

-nock academy รู้ไว้ไม่พลาด! คำที่มักเขียนผิด ในภาษาไทย มีคำว่าอะไรบ้าง? <https://nockacademy.com/thai-language/รู้ไว้ไม่พลาด-คำที่มักเขียนผิด-ในภาษาไทย-มีคำว่าอะไรบ้าง/>

-wongnai รวมคำที่มักเขียนผิด ในภาษาไทย อยากเขียนถูก เช็กเลย! <https://www.wongnai.com/articles/thai-writing-mistakes>

